

**ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN  
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH  
BAN TUYÊN GIÁO**

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Tuyên Quang, ngày 31 tháng 01 năm 2024*

**\***  
**Số 85-CV/BTG**  
*V/v định hướng nội dung  
tuyên truyền tháng 02 năm 2024*

*Kính gửi: - Các chi, đảng bộ cơ sở,  
- Các đoàn thể Khối.*

Thực hiện Công văn số 2011-CV/BTGTU ngày 30/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng nội dung tuyên truyền tháng 02 năm 2024. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh định hướng nội dung tập trung tuyên truyền trong tháng 02 năm 2024, như sau:

- 1- Một số biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi.
- 2- Thông báo kênh thông tin tuyên truyền, tư vấn, giải đáp, hướng dẫn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- 3- Ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

*(Có đề cương tài liệu tuyên truyền gửi kèm)*

Đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối kịp thời lãnh đạo triển khai tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Thường trực Đảng ủy Khối (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối,
- Các đoàn thể Khối,
- Lưu BTG Đảng ủy Khối.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Mai**



## ĐỀ CƯƠNG TÀI LIỆU

**ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02 NĂM 2024**  
(Kèm theo Công văn số 85-CV/BTG ngày 31/01/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối)

-----

### I- MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG RÉT CHO CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI

#### 1- Đối với cây rau, màu:

Theo dõi sát tình hình rét đậm, rét hại trên phương tiện thông tin đại chúng, chủ động che chắn cây trồng bằng nilon tránh mưa, rét, thực hiện biện pháp phòng, chống rét theo hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn.

Đối với diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch cần khẩn trương thu hoạch ngay.

Đối với nhóm rau ăn lá cần che bằng nilon trắng để tránh mưa rét. Tưới đủ ẩm theo nhu cầu dinh dưỡng của cây trong những ngày rét đậm. Bón thêm phân kali, phân lân, giảm bón đạm, phun hoặc tưới một số chế phẩm sinh học như KH, PenacP... để cây khỏe mạnh tăng cường khả năng chống rét.

Những ngày có sương muối, giá buốt dùng thùng ô doa hay vòi bơm tưới, phun nước trên mặt lá làm rụng, tan hạt sương tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng xuyên qua.

Tỉa thưa hợp lý cành, nhánh (nhất là đối với cây cà chua), làm bộ tán thông thoáng, hạn chế sâu bệnh hại.

Các loại rau màu như hành, ớt, cà chua, khoai tây xuân, bắp cải, su hào, súp lơ... khi thời tiết có rét đậm, rét hại cũng cần tưới đủ ẩm và phun chất tăng trưởng cho rau màu 5-10 ngày/lần để tăng khả năng chống chịu rét, sâu bệnh gây hại.

Tiến hành thụ phấn nhân tạo, thụ phấn bổ sung cho các loại rau ăn quả (cà chua, bí đỏ...). Theo dõi sát tình hình sâu bệnh trên cây trồng để có biện pháp phòng chống kịp thời.

#### 2- Đối với vật nuôi:

Tuyệt đối không chăn thả rông gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại, mưa tuyết, không thả đàn gia súc trên núi cao, cần đưa đàn gia súc xuống khu vực thấp hơn, nuôi nhốt trong chuồng kín, tránh gió lùa; nếu bắt buộc phải thả gia súc thì cần chú ý: Thời gian tốt nhất để đưa gia súc ra ngoài là khoảng sau 8 giờ sáng, khi thời tiết không có mưa phùn, gió lạnh. Gia súc cần được giữ ấm bằng hình thức phù hợp trước khi đưa ra ngoài đặc biệt những gia súc yếu và còn non.

Che chắn chuồng trại cẩn thận, sử dụng những vật liệu có sẵn như bạt, phen nứa, bao tải, lá cọ... để che chắn tránh gió lùa, mưa hắt; tránh để nền chuồng trại ẩm ướt, lầy lội (sử dụng rơm, cỏ, lá chuối khô, bẹ ngô khô để lót nền chuồng).

Thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm theo quy định, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, xử lý chất thải vật nuôi tránh dịch bệnh.

Người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn thô xanh (rơm rạ, cỏ khô, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp...) từ trước và cung cấp thức ăn, nước uống đầy đủ cho gia súc trong những ngày mưa, rét không chăn thả được, cần bổ sung thức ăn tinh (ngô, sắn, cám gạo...), muối khoáng, vitamin, cho uống nước ấm, thực hiện

các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng theo hướng dẫn của cơ quan thú y, khuyến nông để tăng cường sức đề kháng cho đàn gia súc, gia cầm.

Dự trữ chất đốt như củi, trấu, rơm rạ..., đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò trong những ngày rét đậm, rét hại, lưu ý chuồng trại cần có ô thoáng phía trên để lưu thông khí, tránh ngạt khí độc khi đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò; làm áo khoác ấm (tận dụng áo cũ, chăn cũ, bạt dứa...) cho trâu bò, nhất là con yếu và non; đối với gia cầm có thể dùng đèn sưởi ấm.

## **II- THÔNG BÁO KÊNH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN, GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ**

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang cung cấp các kênh thông tin tuyên truyền, tư vấn, giải đáp, hướng dẫn về thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hiện nay đang triển khai của BHXH tỉnh Tuyên Quang.

Mới đây, BHXH Tuyên Quang tiếp nhận phản ánh người dân về dấu hiệu hành vi lừa đảo trực tuyến làm dịch vụ BHXH thông qua các trang mạng xã hội (zalo, facebook) nhằm mục đích lừa đảo, chiếm dụng tài sản của người dân và người lao động. Liên quan đến hình thức lừa đảo giả mạo cơ quan BHXH, thời gian qua BHXH Việt Nam đã liên tục đưa ra nhiều cảnh báo, khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) cần cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo. Theo đó, lợi dụng tâm lý muốn giải quyết nhanh chóng các TTHC liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT của người lao động trên mạng xã hội, nhiều đối tượng đã mạo danh là cán bộ, nhân viên cơ quan BHXH để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Để ngăn chặn hành vi nêu trên, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân và người lao động. BHXH tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân, người lao động cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi tương tác trên mạng xã hội tránh bị đối tượng xấu lừa đảo.

BHXH tỉnh cung cấp các thông tin truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, giải đáp, nộp hồ sơ trực tuyến thông qua các kênh sau:

1- Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam

**<https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn>**

2- Cổng dịch vụ công Quốc gia

**<https://dichvucong.gov.vn>**

3- Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam

**<https://baohiemxahoi.gov.vn>**

4- Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh Tuyên Quang

**<https://tuyenquang.baohiemxahoi.gov.vn>**

5- Các Trang mạng xã hội của BHXH tỉnh Tuyên Quang  
Fanpage BHXH tỉnh Tuyên Quang

**<https://www.facebook.com/tuyenquangbhxh>**

6- Số Hotline của BHXH Việt Nam: 1900.9068

7- Số Hotline của BHXH tỉnh Tuyên Quang: 02073.821.264

8- Số điện thoại bộ phận tiếp nhận hồ sơ BHXH các huyện

- BHHX huyện Yên Sơn: 02073.872.442
- BHHX huyện Sơn Dương: 02073.835.345
- BHHX huyện Hàm Yên: 02073.843.144
- BHHX huyện Chiêm Hóa: 02073.854.291
- BHHX huyện Na Hang: 02073.560.566
- BHHx huyện Lâm Bình: 02073.835.345

Trước tình trạng trên, BHHX Tuyên Quang cảnh báo, đến người dân khi thực hiện các TTHC cần cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo. Trường hợp khi thực hiện các TTHC của ngành BHHX Việt Nam, nếu có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan BHHX nơi gần nhất (theo các kênh thông tin đã cung cấp). Liên hệ với bộ phận tiếp nhận hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng qua số hotline: 1900.9068 hoặc số 0243.7899999 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ.

### **III- BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ**

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 về Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo đó, Thông tư hướng dẫn một số nội dung sau:

#### **\* Về mục đích, yêu cầu và căn cứ xét công nhận tốt nghiệp**

1- Việc xét công nhận tốt nghiệp nhằm xác nhận trình độ của học sinh và học viên (sau đây gọi chung là học sinh) học hết Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

2- Việc xét công nhận tốt nghiệp phải bảo đảm tính chính xác, công bằng, trung thực, khách quan.

3- Việc xét công nhận tốt nghiệp căn cứ vào kết quả rèn luyện và kết quả học tập năm học lớp 9 của học sinh.

#### **\* Về số lần xét công nhận tốt nghiệp trong một năm**

1- Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 02 (hai) lần. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (nếu có) được thực hiện trước khai giảng năm học mới.

2- Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ít nhất 01 (một) lần ngay sau khi kết thúc năm học.

#### **\* Về điều kiện công nhận tốt nghiệp**

Học sinh được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:

1- Không quá 21 tuổi (tính theo năm) đối với học sinh học hết Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở; từ 15 tuổi trở lên (tính theo năm) đối với học viên học hết Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

Trường hợp học sinh ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2- Đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

3- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

**\* Về hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp**

1- Đối với học sinh học hết lớp 9 tại cơ sở giáo dục trong năm tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp là học bạ học sinh.

2- Đối với học sinh không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp gồm:

a) Đơn đăng kí dự xét công nhận tốt nghiệp;

b) Bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc căn cước công dân hoặc thẻ căn cước;

c) Bản chính học bạ học sinh hoặc bản in học bạ điện tử có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9. Trường hợp học sinh bị mất bản chính học bạ hoặc không có bản in học bạ điện tử thì phải có bản xác nhận kết quả rèn luyện và kết quả học tập lớp 9 của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9.

Trong năm học 2023 - 2024, việc xét công nhận tốt nghiệp THCS vẫn theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGDĐT. Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024 và sẽ bắt đầu từ năm học 2024 - 2025./.

---